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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครั้งที่ 1/2566  
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน) 

  วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.45 น 
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E EGM) ท าการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท 

 อาคารเลขที่ 1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
 

 

เร่ิมประชุมเวลา 10.45 น. 

นางศรีสุดา เชี่ยวชาญกิจมั่น เป็นผู้ท าหน้าที่พิธีกร ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะน ากรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบ
บัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมในการประชุม ดังนี้ 

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

1. พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการธรรมาภิบาล 

2. รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/รองประธานกรรมการ
บริษัท/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการธรรมาภิบาล 

3. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย กรรมการ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร 
4. นายธนากร เจนวิทยาโรจน์ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร/กรรมการ

ธรรมาภิบาล 
5. นางสาวการเวก โชคมณีนุช กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการบริหารความ

เสี่ยง 
6. นายพรเลิศ พฤทธิอานันต์ กรรมการ/กรรมการบริหาร 
7. นายวิวัฒน ์ทีฆคีรีกุล กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการบริหารความ

เสี่ยง 
8. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและ 

ก าหนดค่าตอบแทน 
9. นายกิตติพส จีระกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
*กรรมการบริษัทมีจ านวน 9 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
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ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม  

1. นายธนากร เจนวิทยาโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ 
2. นางสาวการเวก โชคมณีนุช ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารส านักงาน และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร  
3. นายเมธาวี แดงเพ็ง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. นางพิมพ์พิชชา อัสสานุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน 
5. นางศรีสุดา เชี่ยวชาญกิจมั่น ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
6. นายสุวิทย์ ศรีสุพล รักษาการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม  

1. นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จ ากัด     

ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรกึษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางปิยะภา จงเสถียร ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จ ากัด 
2. นายสรรเสริญ วัฒนจิโรจน์กุล ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ลอว์ ทีเอสที จ ากัด 

บริษัทมีจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจ านวน 1,245 ราย นับเป็นจ านวนหุ้น 2,025,092,206 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ณ วันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566) ขณะเปิดการ
ประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจ านวน 17 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าประชุมแทนจ านวน 115 ราย รวม
จ านวนทั้งสิ้น 132 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,551,971,494 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.6371 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38 แล้ว  

นางศรีสุดา เชี่ยวชาญกิจมั่น พิธีกร ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงข้อปฏิบัติส าหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E EGM) และการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมคร้ังนี้ให้ที่ประชุมทราบ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจ านวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

 การออกเสียงลงมติในกรณีปกติ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ  
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระที่ 2 - 4 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 การนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะผู้ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และผู้ที่งดออกเสียงในแต่ละวาระ และน าคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ไปหักออกจากจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเท่านั้น และสรุปเป็น
คะแนนที่เห็นด้วยในแต่ละวาระต่อไป หากผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนเสียงใด ๆ ผ่านเมนูลงคะแนนเสียง จะถือว่าท่าน “เห็นด้วย” 

 ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อ่ืนมาประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า  โดยบริษัทจะน าคะแนนที่ 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อน าไปรวมกับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์  
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 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
ตามวาระที่ยังไม่ได้เร่ิมการพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็น
องค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป 

 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนผ่านเมนูลงคะแนนเสียงว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ
“งดออกเสียง” ได้ เมื่อระบบเปิดให้ลงคะแนนเสียง และต้องออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่บริษัทแจ้งให้ลงคะแนนเสียงในแต่
ละวาระนั้น ๆ และไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ผลคะแนนได้ กรณีผู้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนผ่านเมนูลงคะแนนเสียง 
ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ได้ ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 

 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เก่ียวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ตามความ
เหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ค าถามที่ต้องการสอบถามเข้ามาผ่านเมนูพิมพ์ค าถาม และทางบริษัทจะตอบค าถามท่านผ่าน
ทางเสียง หรือท่านต้องการถามค าถามโดยการเปิดกล้องและเปิดไมโครโฟน ให้คลิกที่สัญลักษณ์ยกมือ และรอให้ทางบริษั ท
อนุญาตก่อนจึงสามารถเปิดกล้องและเปิดไมโครโฟนได้ และขอให้ท่านสอบถามในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ก าลังพิจารณาอยู่
เท่านั้น และสามารถสอบถามหรือแสดงความเห็นประเด็นอ่ืนในวาระพิจารณาเรื่องอ่ืน  ๆ ได้ ทั้งนี้หากมีค าถามของผู้ถือหุ้นที่
บริษัทยังไม่ได้ตอบ ทางบริษัทจะตอบค าถามโดยเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม และจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.prowaste.co.th) ภายใน 14 วันหลังวันประชุม 

 เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ในการประชุมผู้ถือหุ้นของส านัก งาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการประชุมคร้ังนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ ส านักงานกฎหมาย บริษัท ลอว์ 
ทีเอสที จ ากัด โดยนายสรรเสริญ วัฒนจิโรจน์กุล เป็นผู้ท าหน้าที่ดูแลการประชุมผูถ้ือหุ้นคร้ังนี้ และบริษัทจะมีการบันทึกภาพการ
ประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ไว้ด้วย 

ต่อจากนั้น พิธีกร ได้ขอเรียนเชิญ พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุมและท าหน้าที่
ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ตามข้อบังคับ 

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E EGM) ดังนี้ 

สวัสดีครับท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณทุกท่าน
ที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด 
(มหาชน) ทุกท่านคงพอทราบวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้กันอยู่แล้ว คือการหารือเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน การ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และการลดมูลค่าหุ้นเพื่อล้างผลขาดทุนสะสม ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการกลับมาเข้าซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้อีกคร้ังหนึ่ง รวมทั้งการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผลประกอบการของบริษัทมีก าไรตามสมควร จึงใคร่ขอความร่วมมือ
จากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะกรุณาพิจารณาอย่างถ้วนถี่ตามหลักของเหตุผล เพื่อให้ได้ข้อตกลงใจที่ดี ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนรวมโดยเฉพาะผู้ถือหุ้น 

เนื่องจากขณะนี้ ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของ
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน) โดยมอบหมายให้ นางศรีสุดา เชี่ยวชาญกิจมั่น พิธีกร เป็น
ผู้ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนดต่อไป ขอเชิญพิธีกร 

นางศรีสุดา เชี่ยวชาญกิจมั่น พิธีกร กล่าวตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้ 

http://www.prowaste.co.th/
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วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 

พิธีกร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ที่ผ่าน
มา บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของบริษัท (www.prowaste.co.th) ด้วยแล้ว โดยมีส าเนารายงานการประชุมตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏอยู่ใน
หนังสือเชิญประชุมคร้ังนี้   

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ หากมีขอให้ส่งค าถามโดยคลิกที่เมนูพิมพ์ค าถามเข้ามาได้เลย 

ประธาน กล่าวว่าขอให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามที่เกี่ยวกับเรื่องการลดทุนจดทะเบียน เพื่อจะได้มีข้อมูลส าหรับการตัดสินใจ
ลงคะแนนเสียง 

นายธงชัย อรุณพงศ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าสามารถลงคะแนนเสียงได้เลยไหม เพราะตนเองอาจจะอยู่ไม่จบการ
ประชุม 

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ได้ตอบว่าสามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าได้ทุกวาระ   

และไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
เท่านั้น ท่านสามารถเลือกกดลงคะแนนเสียงผ่านเมนูลงคะแนนเสียง จากนั้นกดส่ง หากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนน ระบบ
จะถือว่าท่าน “เห็นด้วย” 

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า  ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้  

 เห็นด้วย           1,291,164,779 เสียง คิดเป็นร้อยละ 89.1828 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุม 
 ไม่เห็นด้วย            13,300,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.9187 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุม 
 งดออกเสียง         143,309,325 เสียง คิดเป็นร้อยละ   9.8986 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุม 
 บัตรเสีย                            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุม 
 รวม (133 ราย)  1,447,774,104 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุม 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ 

ก่อนจะเข้าสู่วาระที่ 2 - 4 ที่เก่ียวกับการลดทุนจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการลดมูลค่าหุ้น พิธีกร
เรียนเชิญ นางปิยะภา จงเสถียร ที่ปรึกษาทางการเงิน บจก. เอส 14 แอดไวเซอรี่ ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา ดังนี้ 

นางปิยะภา จงเสถียร กล่าวว่าส าหรับการประชุมในวันนี้ วาระที่ส าคัญคือ การลดทุนเพื่อล้างผลขาดทุนสะสมของบริษัท 
ปัจจุบันบริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่เป็นจ านวนมาก และใน 2 - 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทมีก าไรอย่างต่อเนื่องแต่ไม่สามารถจ่ายเงินปัน
ผลได้ ดังนั้น บริษัทควรล้างผลขาดทุนสะสมที่มีอยู่ เพื่อในอนาคตบริษัทมีก าไรก็จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ การล้างขาดทุน
สะสมโดยทั่วไปมีอยู่ 2 วิธี วิธีแรก คือลดจ านวนหุ้น วิธีที่สอง คือลดมูลค่าที่ตราไว้ (Par) การล้างผลขาดทุนสะสมเป็นเทคนิคทาง
บัญชีเพื่อที่จะท าให้ตัวเลขทางบัญชีเปลี่ยนแปลงไป โดยมูลค่าทางเศรษฐกิจของบริษัท และมูลค่าหุ้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
ดังนั้น บริษัทจึงขอเสนอทั้งหมด 3 วาระ  เพื่อด าเนินการล้างผลขาดทุนสะสม โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
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การล้างขาดทุนสะสม 

ขาดทุนสะสมคืออะไร 

ขาดทุนสะสม คือ ผลรวมของทั้งก าไรและขาดทุนที่สะสมมาตั้งแต่วันแรกที่กิจการเริ่มประกอบธุรกิจ โดยที่ผลรวมดังกล่าว
มีค่าเป็นลบ 

การขาดทุนสะสม จะส่งผลอย่างไรต่อบริษัทบ้าง 

บริษัทจะไม่สามารถจ่ายปันผลได้ตามกฎหมาย แม้ว่าบริษัทจะขาดทุนในปีนั้น ๆ แต่ถ้ายังคงมีก าไรสะสมอยู่บริษัทก็ยัง
สามารถจ่ายเงินปันผลได้ แต่ถ้าบริษัทมีขาดทุนสะสม บริษัทจะต้องท าการล้างขาดทุนสะสมให้หมดเสียก่อนจึงจะสามารถจ่าย
ปันผลได้ อย่างไรก็ตาม ในหลายบริษัทกว่าจะสามารถน าก าไรมาล้างขาดทุนสะสมจนหมดได้อาจต้องใช้เวลานานหลายปี จึงเกิด
แนวคิดในการน าส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาล้างขาดทุนสะสม หรือในกรณีบริษัทไม่มีส่วนเกินมูลค่าหุ้น อาจจะเห็นการใช้วิธีลดทุนจด
ทะเบียนได้เช่นกัน โดยจะมี 2 วิธี คือ 

1.  การลดจ านวนหุ้น  
2.  การลดมูลค่าที่ตราไว้ (Par) 

การล้างขาดทุนสะสม ด้วยวิธีดังกล่าว เป็นเทคนิคทางบัญชีอย่างหนึ่ง โดยเป็นเพียงการย้ายรายการต่าง ๆ ที่อยู่ภายในส่วน
ของผู้ถือหุ้นเท่านั้นซึ่งเมื่อตัวเลขขาดทุนสะสมถูกล้างจนหมด และบริษัทเริ่มมีก าไรก็จะสามารถจ่ายปันผลออกมาให้ผู้ถือหุ้นได้ใน
อนาคต 

แผนการด าเนินการล้างขาดทุนสะสมของบริษัท  

อ้างอิงจากหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวาระที่ 2 - 4 บริษัทจะด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1.  บริษัทจะท าการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ออกจ าหน่ายทั้งหมดจ านวน 74,907 ,794 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 
52,435,455.80 บาท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนเท่ากับทุนที่ช าระแล้วของบริษัททั้งหมด 1,417,564,544.20 บาท (วาระที่2) 

2.  บริษัทจะท าการเพิ่มมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par) จาก 0.70 บาทต่อหุ้น เป็น 1.40 บาทต่อหุ้น โดยการรวมหุ้นในอัตราส่วน 
2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยในขั้นตอนการรวมหุ้นหากผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเหลือจากการค านวณเพื่อแปลงหุ้นเก่าเป็นหุ้นใหม่ 
จะให้มีการปัดหุ้นขึ้นในทุกกรณี โดยจะให้ตัดหุ้นของ รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ให้พอดีกับจ านวนหุ้นใหม่ (วาระที่ 3)  

3.  บริษัทจะท าการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par) จาก 1.40 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น เพื่อล้างขาดทุนสะสมและ
ชดเชยส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้น โดยในขั้นตอนดังกล่าวจะท าให้ทุนจดทะเบียนลดลงจ านวน 911 ,291,492.7 บาท และเหลือ
ส่วนเกินที่เกิดจากการลดมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทอีก 41,629,492.70 บาท หลังจากล้างขาดทุนสะสมและชดเชยส่วนต่ ากว่า
มูลค่าหุ้นเรียบร้อยแล้ว (วาระที่ 4) 

ทั้งนี้ มติในวาระที่ 2 - 4 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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แผนการด าเนินการล้างขาดทุนสะสมของบริษัท 
 

องคป์ระกอบของส่วนของผูถื้อหุ้น หน่วย
ก่อนลดทนุจดทะเบียน

ท่ียงัไมอ่อกจ ำหน่ำย

หลงัลดทนุจดทะเบียน

ท่ียงัไมอ่อกจ ำหน่ำย 

(จ ำนวน 74,907,794 

หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 0.70 

บำท รวม 

52,435,455.80 บำท)

หลงักำรเปล่ียนแปลง

มลูคำ่ท่ีตรำไว ้(รวม

มลูคำ่หุ้นท่ีตรำไวจ้ำก 

0.70 บำท/หุ้น เป็น 1.40

 บำท/หุ้น)

หลงักำรลดทนุ/ลำ้ง

ขำดทนุสะสม/ส่วนต ่ำ

กวำ่มลูคำ่หุ้น (ลด

มลูคำ่หุ้นท่ีตรำไว ้จำก

1.40 บำท/หุ้น เป็น 0.50

 บำท/หุ้น)

วำระท่ี 2  วำระท่ี 3 วำระท่ี 4
มลูคำ่หุ้นท่ีตรำไวหุ้้นละ บำท 0.70 0.70                                  1.40                                  0.50                                  
ทนุจดทะเบียน บำท 1,470,000,000.00 1,417,564,544.20          1,417,564,544.20 506,273,051.50
 - จ ำนวนหุ้น หุ้น 2,100,000,000.00          2,025,092,206.00          1,012,546,103.00          1,012,546,103.00          
ทนุช ำระแลว้ บำท 1,417,564,544.20 1,417,564,544.20 1,417,564,544.20 506,273,051.50
 - จ ำนวนหุ้น หุ้น 2,025,092,206.00          2,025,092,206.00          1,012,546,103.00          1,012,546,103.00          
ส่วนต ่ำกวำ่มลูคำ่หุ้นสำมญั บำท (285,000,000.00) (285,000,000.00) (285,000,000.00) 0.00

ส่วนเกินทนุ(จำกกำรลดทนุ) บำท 0.00 0.00 0.00 41,629,937.15

ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม บำท (584,661,555.55) (584,661,555.55) (584,661,555.55) 0.00

ส่วนของผูถื้อหุ้น บำท 547,902,988.65 547,902,988.65 547,902,988.65 547,902,988.65

มลูคำ่ตำมบญัชีต่อหุ้น บำท 0.27 0.27                                  0.54                                  0.54                                  

รำคำตลำดต่อหุ้น (ณ 31 ก.ค 2562) บำท 0.35 0.35                                  0.70                                  0.70                                  

ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2566PRO -งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 
 
ตัวอย่างบริษัทที่มีการลดทุนแล้วเหลือส่วนเกินจากการลดมูลค่าหุ้นสามัญ 
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นางปิยะภา จงเสถียร กล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทได้ยื่นเร่ืองขอกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น หากสามารถล้างผล
ขาดทุนสะสมได้ ภาพของงบการเงินก็จะชัดเจน และทางตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้บริษัทด าเนินการล้างผลขาดทุนสะสมใน
คร้ังนี้  

ต่อจากนั้น ประธาน ได้กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเร่ืองนี้ เนื่องจากมีตัวเลขและรายละเอียดมากพอสมควร ท่านใดที่ยัง
ไม่เข้าใจขอให้ท าความเข้าใจก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่ง ทางบริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติเร่ืองนี้มาแล้ว 
2 คร้ัง แต่ไม่ประสบความส าเร็จ อาจเกิดจากความไม่เข้าใจส่วนหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทเคารพการตัดสินใจของท่านและไม่ได้
ชี้น าไปทางใด ทางหนึ่ง 

นายธนพงศ์ พวงปทุมานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าหากบริษัทท าก าไรเกินกว่า 14.85 ล้านบาทต่อปี จะสามารถล้าง
ขาดทุนสะสมได้หรือไม่ ณ ปัจจุบัน ROA ติดลบ (-1.4) ถือว่าบริษัทไม่ได้สร้างผลงานเท่าที่ควรหรือไม่ 

นางปิยะภา จงเสถียร ได้ตอบชี้แจงว่า ตอนนี้บริษัทมีขาดทุนสะสมอยู่ 584,661,555.55 บาท หากบริษัทมีก าไร ปีละ
ประมาณ 14 ล้านบาท เมื่อค านวณดูอาจใช้เวลามากกว่า 20 ปี ถึงจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ จึงควรล้างผลขาดทุนสะสมก่อน 
เพราะในอนาคตหากบริษัทมีก าไรก็มีโอกาสจะจ่ายเงินปันผลได้  

ประธาน กล่าวเสริมว่าผู้บริหารชุดปัจจุบันเข้ามาบริหารเมื่อปี 2558 ตอนนั้นผลขาดทุนสะสมมากกว่าครั้งนี้ มีขาดทุน
สะสมอยู่ประมาณ 1,000 กว่าล้านบาท และบริษัทมีก าไรเกือบทุกปี ยกเว้นช่วงโควิด-19 ที่มีปัญหา ท าให้มีส่วนมาลดผลขาดทุน

ตัวอย่าง 
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สะสมตามจ านวนทีแ่จ้งท่านวันนี้ ดังนั้นในภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัทตลอด 8 ปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ และเชื่อ
ว่าหากสามารถกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อีกครั้ง มูลค่าหุ้นคงเพิ่มขึ้นและส่งผลให้มูลค่าของบริษัทเพิ่มขึ้นตามไป
ด้วย   

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี กล่าวเสริมว่าในการล้างผลขาดทุนสะสมครั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์คือต้องการให้ผลขาดทุน
สะสมของบริษัทหมดไป เพราะในอนาตคหากบริษัทมีก าไรก็มีโอกาสจะจ่ายเงินปันผลได้ ขณะเดียวกันหากบริษัทสามารถกลับมา
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ก็จะมีผู้ถือหุ้นสนใจมาซื้อหุ้นของบริษัท เพราะคงไม่มีผู้ถือหุ้นมาซื้อหุ้นในขณะที่บริษัทมีผล
ขาดทุนสะสมอยู่ และอีกประการหนึ่งคือบริษัทต้องการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายตามจ านวนที่ที่ปรึกษาทางการเงินชี้แจงแล้ว 
จึงขอให้ทุกท่านช่วยพิจารณา เพื่อให้บริษัทเดินหน้าต่อไปได้ โดยไม่มีผลขาดทุนสะสมติดอยู่ในงบการเงินของบริษัท  

นายวินชัย เกียรตินิยมศักดิ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าบริษัทได้ผลประโยชน์ทางภาษีนิติบุคคลย้อนหลังหรือไม่ 

นางปิยะภา จงเสถียร ได้ตอบชี้แจงว่า ไม่มีผลต่อภาษีนิติบุคคล 

      นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์  กล่าวเพิ่มเติมเรื่องผลประโยชน์ทางภาษีนิติบุคคลย้อนหลังว่า ในเร่ืองของการล้างผลขาดทุนสะสม  
บริษัทล้างขาดทุนเฉพาะในทางบัญชีเท่านั้น ในทางภาษีบริษัทสามารถน าสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยน าผลขาดทุนไปหักเป็น
รายได้ต้องไม่เกิน 5 ปี สรรพากรให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต้องไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบบัญชีปีปัจจุบันเท่านั้น ต้องดูว่าผลขาดทุนที่
ลดทุนไปในทางบัญชีมีส่วนใดไม่เกิน 5 ปี ก็สามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้  และมองว่าผลขาดทุนสะสมเป็นการด าเนินงานของ
ผู้บริหารชุดก่อนท าไว้   ผู้บริหารชุดปัจจุบันเข้ามาด าเนินการล้างผลขาดทุนสะสม  แต่ยังมีส่วนที่เหลือยู่ จึงจ าเป็นต้องลดทุนเพื่อ
ล้างผลขาดทุนสะสม  

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี กล่าวเสริมว่าผลขาดทุนสะสมในอดีต บริษัทไม่สามารถน ามาใช้สิทธิประโยชนท์างภาษ ีบริษัท
เสียภาษีเงินได้แล้วตั้งแต่ปี 2563 – 2564 เนื่องจากผลขาดทุนสะสมเกิน 5 ปี แล้ว 

นายธนพงศ์ พวงปทุมานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าจ านวนหุ้นคงลดไปคร่ึงหนึ่งใช่หรือไม่ 

นางปิยะภา จงเสถียร ได้ตอบชี้แจงว่าจ านวนหุ้นคงลดไปคร่ึงหนึ่ง และราคาพาร์เปลี่ยนไป สัดส่วนของผู้ถือหุ้นยังคงเดิมอยู่ 
เมื่อบริษัทมกี าไรสัดส่วนที่ท่านถืออยู่จะไม่เปลี่ยน ท่านยังคงได้สิทธิตามเดิม  

นายธนพงศ์ พวงปทุมานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าราคาพาร์เก่ียวข้องกับราคาในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไร ขอค าชี้แจง 

นางปิยะภา จงเสถียร ได้ตอบชี้แจง โดยยกตัวอย่างให้ฟังว่า หากท่านมีเงิน 100 บาท ราคาพาร์เท่ากับ 20 บาท ท่านจะมี
ธนบัตร 20 บาท จ านวน 5 ใบ หากราคาพาร์เปลี่ยนไปเท่ากับ 10 บาท ท่านจะมีธนบัตร 10 บาท จ านวน 10 ใบ สรุปว่าท่าน
ยังคงมีเงินจ านวน 100 บาท เท่าเดิม 

ประธาน กล่าวเพิ่มเติมว่าตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนดมูลค่าที่ตราไว้ (Par) ไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.50 บาท 
ขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินอธิบายเพิ่มเติมในประเด็นนี้ 

นางปิยะภา จงเสถียร อธิบายเพิ่มเติมว่าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนดให้ทุกบริษัทไม่สามารถก าหนดราคาพาร์ให้
ต่ ากว่า 0.50 บาท ซึ่งเป็นตัวเลขขั้นต่ าตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาต 

นายธนพงศ์ พวงปทุมานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าถ้าตนเองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในราคา 0.70 บาท พอลดทุนเสร็จมูลค่าเหลือ 
0.35 บาท จริงหรือไม่ 

นางปิยะภา จงเสถียร ได้ตอบชี้แจงว่าเป็นตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น และอธิบายเพิ่มเติมตารางข้างล่างนี้ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา  
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ตัวอย่างแสดงผลกระทบจากการลดทุน 

สมมุติมีผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง ถือหุ้นสามัญจ านวน 100,000  หุ้น  ตารางเปรียบเทียบแสดงสถานะก่อนลดทนุและหลังลดทุน ว่า 
การลดทุนมีผลต่อจ านวนเงินในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นถือไว้ ดังนี้ 

อำ้งอิง องคป์ระกอบของส่วนของผูถื้อหุ้น หน่วย ก่อนลดทนุ

หลงักำรเปล่ียนแปลงมลูค่ำ
ท่ีตรำไว ้(รวมมลูค่ำหุ้นท่ี
ตรำไวจ้ำก 0.70 บำท/หุ้น 

เป็น 1.40 บำท/หุ้น)

หลงักำรลดทุน/ลำ้งขำดทุน
สะสม/ส่วนต ่ำกวำ่มลูค่ำหุ้น (ลด
มลูค่ำหุ้นท่ีตรำไว ้จำก 1.40 
บำท/หุ้น เป็น 0.50 บำท/หุ้น)

1 มลูค่ำหุ้นท่ีตรำไว ้  หุ้นละ บำท 0.70 1.40 0.50

2=3*1 จ ำนวนงนิ ของหุ้นทีถื่อตำม มูลค่ำทีต่รำไว้ บำท 70,000.00 70,000.00 25,000.00
3 จ ำนวนหุ้นท่ี ถือไว ้ หุ้น 100,000.00 50,000.00 50,000.00

4   =3*C ส่วนต ่ำกวำ่มลูค่ำหุ้นสำมญั ท่ีรับรู้ตำมจ ำนวนหุ้นท่ีถือไว้ บำท (14,073.43) (14,073.43) 0.00

5 ส่วนเกินทุน(จำกกำรลดทุน) ท่ีรับรู้ตำมจ ำนวนหุ้นท่ีถือไว้ บำท 2,055.71

6   =3*E ขำดทุนสะสม ท่ีรับรู้ตำมจ ำนวนหุ้นท่ีถือไว้ บำท (28,870.86) (28,870.86) 0.00

7   =2+4+5+6 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ตำมจ ำนวนหุ้นทีถื่อ บำท 27,055.71 27,055.71 27,055.71

8 มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น  ตำมจ ำนวนหุ้นทีถื่อไว้ บำท 0.27 0.54 0.54

9 รำคำตลำดต่อหุ้น ปิดวนัท่ี 31/07/2562 บำท 0.35 0.70 0.70

10=  A*9 Matket Cap (ล้ำนบำท) บำท 708,782,272.10 708,782,272.10 708,782,272.10  
 
ประธาน กล่าวว่าบริษัทเป็น 1 ใน 16 บริษัท ที่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ซื้อขายเป็นการชั่วคราว ในระหว่าง

วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2562 ขณะนั้นผลประกอบการของบริษัทดีที่สุด มูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น 20% ในช่วงต้นเดือนถึงปลายเดือน
กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีผลเป็นที่น่าพอใจ 

และไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก พิธีกรจึงขอน าสู่การพิจารณาในวาระถัดไป 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 52,435,455.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 
1,470,000,000.00 บาท เป็นจ านวน 1 ,417,564,544.20 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 74,907,794 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท และพิจารณาอนุมัติ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน  

ในการพิจารณาในวาระที่ 2 - 4 เป็นเร่ืองเก่ียวข้องกับการปรับโครงสร้างทุนของบริษัท หากในวาระที่ 2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมี
มติไม่อนุมัติให้ลดทุน ก็จะไม่มีการพิจารณาในวาระที่ 3 - 4 อีก เพราะวาระที่ 2 เป็นเงื่อนไขล าดับแรกที่บริษัทจะต้องลดทุนจด
ทะเบียนและจ านวนหุ้นลงมา ให้เท่ากับจ านวนทุนจดทะเบียนและจ านวนหุ้นเดิมที่ก าหนดไว้ในวาระที่ 3 เสียก่อน แต่ในทาง
กลับกัน หากวาระที่ 2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ลดทุน แต่ในวาระที่ 3 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น หรือในวาระที่ 4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 
ก็จะไม่มีผลให้มติในวาระที่ 2 ตกไปแต่อย่างใด 

ส าหรับวาระที่ 2 มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 140 ก าหนดว่า “ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธี
ตัดหุ้นจดทะเบียนที่จ าหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้น าออกจ าหน่ายได้ เมื่อที่ประชุมมีมติแล้วให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายใน 14 
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วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ” เนื่องจากบริษัทมีการออกหุ้นเพิ่มทุนที่ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนไว้แล้ว ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 แต่ยังจ าหน่ายหุ้นไม่ครบถ้วน โดยมี หุ้นที่ยังไม่ได้จ าหน่ายเหลืออยู่
จ านวน 74,907,794 หุ้น (เจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่หุ้น) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 52,435,455.80 บาท (ห้าสิบสองล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทแปดสิบ
สตางค์) จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,470,000,000.00 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
1,417,564,544.20 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยสิบเจ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบสี่บาทยี่สิบสตางค์ ) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 
จ านวน 2,025,092,206 หุ้น (สองพันยี่สิบห้าล้านเก้าหมื่นสองพันสองร้อยหกหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท โดยตัดหุ้น
จดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่าย จ านวน 74,907,794 หุ้น (เจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่หุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 0.70 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนเป็นดังนี้  

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จ านวน    1,417,564,544.20 บาท    (หนึ่งพันสี่ร้อยสิบเจ็ดล้านห้าแสนหกหมื่น 
          สี่พันห้าร้อยสี่สิบสี่บาทยี่สิบสตางค์)  

 แบ่งออกเป็น           2,025,092,206 หุ้น     (สองพันยี่สิบห้าล้านเก้าหมื่นสองพันสอง 
          ร้อยหกหุ้น)  

 มูลค่าหุ้นละ             0.70 บาท    (เจ็ดสิบสตางค์)  

 โดยแยกออกเป็น 

 หุ้นสามัญจ านวน                   2,025,092,206 หุ้น    (สองพันยี่สิบห้าล้านเก้าหมื่นสองพันสอง 
          ร้อยหกหุ้น)  

                  หุ้นบุริมสิทธิ                   -ไม่มี-    หุ้น     ( - ) 

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 52 ,435,455.80 บาท 
(ห้าสิบสองล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทแปดสิบสตางค์) จากเดิมจ านวน 1,470,000,000.00 บาท (หนึ่งพันสี่
ร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,417,564,544.20 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยสิบเจ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อย
สี่สิบสี่บาทยี่สิบสตางค์) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จ านวน 2 ,025,092,206 หุ้น (สองพันยี่สิบห้าล้านเก้าหมื่นสองพันสองร้อยหก
หุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียน 

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ หากมีขอให้ส่งค าถามโดยคลิกที่เมนูพิมพ์ค าถามเข้ามาได้เลย 

นายธนพงศ์ พวงปทุมานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าในเมื่อบริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลดทุนมา 2 คร้ังแล้ว ผู้ถือหุ้นมี
มติไม่เห็นชอบทั้ง 2 ครั้ง แล้วเหตุใดบริษัทจึงยังจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลดทุนคร้ังที่ 3  

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ได้ตอบชี้แจงว่าในการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อลดทุนครั้งนี้ ประการแรก หากมีมติ
อนุมัติและในอนาคตบริษัทมีก าไร บริษัทก็สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ประการที่สอง ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้บริษัทลด
ผลขาดทุนสะสม หากในอนาคตบริษัทมีผลก าไร การซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีมูลค่ามากข้ึน ประการที่สาม 
บริษัทต้องการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่าย จะท าให้งบการเงินดูดีขึ้น ผู้ถือหุ้นมองเห็นโอกาสที่จะได้รับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นรอ
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มานานแล้ว จึงขอวิงวอนท่านผู้ถือหุ้นให้ก าลังใจ เพื่อให้บริษัทได้ลดทุนส าเร็จในครั้งนี้ ทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่บริษัทพยายาม
จัดการประชุมเพื่อขอมติในการลดทุน 

นายธนพงศ์ พวงปทุมานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ROA บริษัทยังติดลบอยู่แล้วการลดทุนคือวิธีที่ดีที่สุดแล้วหรือ ไม่ใช่
การหาก าไรจากรายได้เพิ่ม 

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ได้ตอบชี้แจงว่าไม่ใช่การหาก าไรจากการลดทุน แต่เป็นการหาโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปัน
ผลในอนาคต เมื่อบริษัทได้กลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ สภาพการซื้อขายจะดูดี และคงไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะสนใจหุ้นที่
มีผลขาดทุนสะสมอยู่   

ประธาน กล่าวเสริมว่าการจัดประชุมเพื่อขอมติลดทุนครั้งนี้มีความแตกต่างจาก 2 ครั้งที่ผ่านมาพอสมควร เนื่องจาก
สถานการณ์เปลี่ยนไป ประเด็นส าคัญคือบริษัทได้ด าเนินการตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ จนท าให้บริษัทพ้นเหตุเพิกถอน 
และเข้าสู่ช่วงด าเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกครั้งหนึ่ง บริษัทมีการลงทุนหลายด้าน มีการ
ปรับระบบควบคุมภายในและเปลี่ยนระบบ Software ให้ทันสมัยขึ้น หากในครั้งนี้มีมติลดทุนก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้บริษัท
กลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และท าให้หุ้นมีมูลค่าเพิ่มข้ึน  

นายธนพงศ์ พวงปทุมานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวว่าผลประกอบการบริษัทยังไม่ดีเท่าที่ควร 

ประธาน ได้ตอบชี้แจงว่าช่วงโควิด-19 ผลประกอบการบริษัทไม่ดีคิดว่าผู้ถือหุ้นคงเข้าใจ ก่อนหน้านั้นบริษัทมีก าไรต่อเนื่อง
และตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทต้องมีก าไรไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท ใน 1 ปี หรือ 4 ไตรมาสติดต่อกัน ซึ่งบริษัท
ได้ผ่านคุณสมบัติข้อนั้นมาแล้ว ทั้งนี้ ทุกฝ่ายต้องช่วยกันทุกทางและพยายามท าให้บริษัทมีผลประกอบการดีขึ้น บริษัทมีแผนจะ
ลงทุนในหลายโครงการ ดังนั้น ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันและให้ข้อเสนอแนะ บริษัทยินดีรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม  

นายธนพงศ์ พวงปทุมานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าบริษัทไม่ได้พยายามหาก าไรเพิ่ม สิ่งที่เสนอไปที่ผ่านมา เช่น เตาเผา 
หรือโซล่าฟาร์ม มีความคืบหน้าอย่างไร     

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ได้ตอบชี้แจงว่าการท าโครงการต่าง ๆ ต้องใช้เวลา และเป็นนโยบายที่ก าลังด าเนินการ บาง
โครงการอยู่ระหว่างการเจรจาและท าข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ร่วมลงทุน บริษัทมีเงินจ ากัด ดังนั้น การตัดสินใจลงทุนต้อง
มั่นใจว่าจะได้ก าไรในเวลาที่เหมาะสม ฝ่ายบริหารต้องใช้เงินอย่างระมัดระวังเพราะเป็นเงินของผู้ถือหุ้น ต้องท าให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่า
บริษัทลงทุนแล้วต้องมีก าไร ส่วนเรื่องโครงการเตาเผาพลังงานจากขยะ ขอเรียนเชิญนายพรเลิศ พฤทธิอานันต์ เป็นผู้ชี้แจงให้    
ผู้ถือหุ้นรับทราบ 

นายพรเลิศ พฤทธิอานันต์ ได้ตอบชี้แจงว่า โครงการที่บริษัทก าลังเร่ิมคือการใช้เชื้อเพลิงทดแทนการใช้ก๊าส ที่โรงงานของ 
บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จ ากัด (JTS) เนื่องจากบริษัทมีหลุมฝังกลบขยะที่ไม่อันตราย (Non-Hazardous 
Waste) เมื่อน ามาท าเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) เผาด้วยขบวนการไพโรไลซิสในที่อับอากาศ สามารถ
น ามาใช้เป็นพลังงานแทนก๊าสได้ ปกติ JTS จ่ายเงินค่าก๊าสเดือนละ 3 - 5 แสนบาท ก็จะท าให้ลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้ บริษัทจะมี
หลุมฝังกลบว่างขึ้น และการลงทุนท าหลุมฝังกลบอันใหม่จะน้อยลง รวมทั้งบริษัทจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงขึ้นด้วย  

นายธนพงศ์ พวงปทุมานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า 3 ปีมาแล้ว บริษัทมีผลงานอะไรบ้าง และมีความคืบหน้าอย่างไร  

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ได้ตอบชี้แจงว่า 3 ปี ที่ผ่านมาได้พยายามท าให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้น มีการพัฒนา
ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอนนี้หากไปดูที่โรงงานสระแก้ว จะเห็นความแตกต่างระหว่างอดีตกับปัจจุบัน บริษัทจะเลือก
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ลงทุนในสิ่งที่จ าเป็น หากดูงบการเงินจะเห็นว่าบริษัทมีก าไร ทั้งนี้ บริษัทได้ขยายกิจการในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น และสร้าง
มูลค่าเพิ่มในตัวขยะอุตสาหกรรมต่าง ๆ บางตัวส่งไปท าการวิจัย เช่น ฝุ่น Dross ที่สามารถน ามาเป็นพลังงานได้ ทั้งนี้ หาก
งานวิจัยเสร็จเรียบร้อยจะน ามาเปิดเผยให้รับทราบ   

และไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก 

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
เท่านั้น ท่านสามารถเลือกกดลงคะแนนเสียงผ่านเมนูลงคะแนนเสียง จากนั้นกดส่ง หากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนน ระบบ
จะถือว่าท่าน “เห็นด้วย” 

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้ 

 เห็นด้วย            995,475,467 เสียง คิดเป็นร้อยละ  68.7590 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุม 
 ไม่เห็นด้วย         452,298,637 เสียง คิดเป็นร้อยละ  31.2410 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุม 
 งดออกเสียง                       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุม 
 บัตรเสีย                            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุม 
 รวม (133 ราย)  1,447,774,104 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุม 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงน้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติไม่อนุมัติ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 52,435,455.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 1,470,000,000.00 บาท เป็น
จ านวน 1,417,564,544.20 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 74 ,907,794 หุ้น มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท และไม่อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลด
ทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ 

เนื่องจากในวาระที่ 2 - 4 เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างทุนของบริษัท เมื่อที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทในการพิจารณาวาระที่ 2 ท าให้ไม่สามารถพิจารณาวาระที่ 3 - 4 ได้ เพราะวาระที่ 2 เป็นเงื่อนไขล าดับแรกที่
บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนและจ านวนหุ้นลงมาให้เท่ากับจ านวนทุนจดทะเบียนและจ านวนหุ้นเดิมที่ก าหนดไว้ในวาระที่ 3 
เสียก่อน  

วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอ่ืนใดให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความ 
คิดเห็น 

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ หากมีขอให้ส่งค าถามโดยคลิกที่เมนูพิมพ์ค าถามเข้ามาได้เลย 

นายธนพงศ์ พวงปทุมานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าบริษัทจะมีการจัดประชุมเพื่อลดทุนครั้งที่ 4 หรือไม่ ขออนุญาตเสนอ
ให้จัดการประชุมแบบพบหน้ากัน 

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ได้ตอบชี้แจงว่าในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเร่ืองลดทุนคร้ังที่ 4 จะมีหรือไม่ ไม่สามารถตอบได้ใน
เวลานี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่าง ๆ และการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ขอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่าบริษัทตั้งใจว่าหาก
บริษัทมีก าไรจะท าให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผล เมื่อมีมติไม่อนุมัติการลดทุน ท่านคงต้องรอต่อไปจนกว่าบริษัทจะสามารถท าก าไร
ได้ประมาณ 500 กว่าล้านบาท มาลดผลขาดทุนสะสมได้ 




